

สารวันสิทธิมนุษยชน
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

“ความกล้า การเปลี่ยนแปลง
การเสวนา เครื่องมือสร้างสันติ”



วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๓

สารวันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๓

ความกล้า การเปลี่ยนแปลง การเสวนา เครื่องมือสร้างสันติ

พี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่าน

โอกาสวันรำลึกสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ที่เวียนมาบรรจบในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ และเช่นกันโอกาสที่ปีนี้ เป็นปีแห่งความเชื่อ ข้าพเจ้า ขอนำโอกาสที่สำคัญทั้งสองนี้ มาร่วมโมทนาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ที่คริสตศักราช ๒๐๑๓ เป็นวาระแห่งการครบรอบ ๕๐ ปี ของสมณสาสน์สันติสุขบนแผ่นดิน (Pacem in Terris) ซึ่งเป็นสมณสาสน์ด้านสังคมฉบับที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่พวกเราคริสตชน ได้มาทบทวนถึงความพยายามของอดีตผู้นำของพระศาสนจักร บุกบาศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ ๒๓ ในการนำพาสมาชิกพระศาสนจักรทั้งหมด มุ่งหน้าไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการเป็นประกาศ ประกาศพยาน และปฏิบัติซึ่งการเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชน ต่อหน้าความตึงเครียดของโลก อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง ช่วงทศวรรษที่ ๖๐ ถือเป็นความกล้าหาญของศิษย์ของพระเยซูเจ้า ในการมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ของสังคมโลก ที่สงครามและความรุนแรงมิใช่คำตอบของการสร้างสันติภาพ

คำกล่าวที่ปรากฏอยู่ในสมณสาสน์สันติสุขบนแผ่นดิน (Pacem in Terris) ว่า **สันติภาพจะเป็นเพียงคำพูดที่ว่างเปล่า หากไม่ตั้งมั่นอยู่บนความจริง มีความยุติธรรมเป็นเครื่องชี้นำ ได้รับแรงบันดาลใจจากความรัก และปฏิบัติให้บรรลุผลด้วยเสรีภาพ** ข้าพเจ้าถือว่า ๔ เสาหลักที่สำคัญนี้ เป็นกฎที่ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรและของโลก ที่เราทุกคนต้องยึดถือและร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้สังคมมีความสงบสุข อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุผลถึงหลักปฏิบัติทั้ง ๔ เรื่องนี้ จำเป็นที่เราต้องศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่พึงปฏิบัติ ดังที่บุกบาศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ ๒๓ ได้เรียกร้องคริสตชนทุกคน ให้เป็นผู้เกาะติดกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อคริสตชนสามารถเจริญชีวิตเป็นประกาศพยาน โดยอาศัยพลังแห่งความเชื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยว เพื่อมุ่งสู่ความดีส่วนรวมของสังคม

เมื่อเรานำเอาสมณสาสน์สันติสุขบนแผ่นดิน (Pacem in Terris) มาศึกษาไตร่ตรองกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เราพบว่า แม้โดยภาพรวม สังคมจะเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปสู่โลกแห่งเทคโนโลยีสื่อสาร แต่ความเจริญเช่นนี้ มิได้ให้คำตอบแท้จริงต่อสันติภาพ สังคมยังเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมากขึ้น ต่อการบรรลุสันติภาพ สงครามที่เคยเป็นฝันร้ายในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ยังคงปรากฏในหลายประเทศตามภูมิภาคต่างๆ แม้รูปแบบของการทำสงครามจะเปลี่ยนไป แต่ก็เป็นอันตรายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอดีต สงครามที่ไม่มีคู่ต่อสู้ชัดเจน สงครามที่มาจาก ความไม่ไว้วางใจ ความกลัว และความต้องการความมั่นคงทางการเมืองและผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก ขณะเดียวกัน ความรวดเร็วของการติดต่อสื่อสาร เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส กลายเป็นคำตอบแห่งความสำเร็จ ก็ได้บิดเบือนชีวิตภายในของบุคคลมนุษย์ ไปในหนทางที่เห็นห่างจากพระเจ้า มนุษย์มีสภาพพร่องทางศีลธรรมมากขึ้น ไม่คำนึงถึงผู้อื่น เพิกเฉยต่อความยุติธรรม มองบุคคลอื่นเป็นเสมือนวัตถุ ความเพียรทนของปัจเจกบุคคลลดน้อยลง และสะท้อนออกมาทางพฤติกรรมที่รุนแรง ความโลภที่ครอบงำจิตใจมนุษย์ เป็นเหตุให้โครงสร้างและกลไกของสังคมผิดเพี้ยนไป สถานการณ์การอพยพของผู้คนที่หลบหนีจากความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ มาเป็นแรงงานราคาถูก และถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ปัญหาเยาวชน ในวงจรของยาเสพติด และการตั้งครมก่อนวัยอันควร รวมไปถึง ปัญหาครอบครัว ที่คู่สามีภรรยา ไม่สามารถเป็นต้นแบบของพ่อแม่ที่ดีให้บุตรธิดาเจริญรอยตามได้อีกต่อไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้ บุกบาศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ ๒๓ ถือว่าเป็นการปฏิเสธสันติภาพ และกำลังท้าทายสมาชิกพระศาสนจักรว่าจะเจริญชีวิตด้วยความเชื่อ เพื่อเป็นประกาศพยานในสังคมโลกทุกวันนี้ได้อย่างไร

เพื่อให้เสียงเรียกร้องแห่งการสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุข ของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ ๒๓ ผู้ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่เป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนอยู่ในจิตใจพวกเราทุกคน แต่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของทุกคนเช่นเดียวกัน ในปีแห่งความเชื่อ ค.ศ. ๒๐๑๓ ที่กำลังจะสิ้นสุดลงนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่เราได้ทบทวนถึงการเป็นคริสตชนที่ปฏิบัติความเชื่อ ในบริบทของความยุติธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งสู่สันติภาพ ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส กล่าวย้ำคำสอนของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ ๒๓ ว่า **สันติภาพมิใช่เป็นเพียงการไม่มีสงคราม สันติภาพเป็นระเบียบปฏิบัติที่ทำให้ทุกชีวิตบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรัก** ในวิถีทางที่เราแต่ละคนรับรู้ถึงความจำเป็นของคนอื่นเหมือนกับเป็นความจำเป็นของเราเอง แบ่งปันสิ่งของของเราให้แก่ผู้อื่น และทำงานร่วมกันเพื่อความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยคุณค่าแห่งพระวรสาร พร้อมกันนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เรียกร้องทุกคน ให้มีความกล้า โดยเริ่มจากกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเสียก่อน **กล้าที่จะทำความสะอาดจิตใจ** ให้เป็นบ้านแห่งสันติ ด้วยการเอาชนะความหยิ่งยโส กำจัดความละโมภที่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองและเพื่อนพ้อง พร้อมกับ**การกล้าออกจากตนเองไปปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการเสวนา** โดยอาศัยแสงสว่างแห่งความเชื่อในองค์พระคริสต์ ทั้งนี้ ไม่มีเครื่องมือใดที่จะสำคัญไปกว่าการหันหน้ามาเสวนากัน เพราะการเสวนาจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก เห็นอกเห็นใจและให้อภัย ความยุติธรรม การแบ่งปันซึ่งความดี และเสริมสร้างความงดงามของชีวิตแก่กันและกัน **การเสวนาเป็นการฟื้นฟูขึ้นใหม่ซึ่งหัวใจและดวงจิตวิญญาณแห่งสันติสุขในบุคคลมนุษย์**

ด้วยเหตุนี้ ในฐานะประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกคน ตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของผู้นำพระศาสนจักรทั้งสองท่าน ด้วยการเจริญชีวิตที่ตื่นตัวและเอาใจใส่ต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเพื่อนพี่น้องในสังคม พร้อมกับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ โดยอาศัยแสงสว่างจากพระวาจาของพระคริสตเจ้า และการชี้แนะของพระจิตเจ้า เพื่อก้าวเข้าไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องคนอื่นๆ ในการเป็นเครื่องมือของพระบิดาเจ้า เพื่อบรรเทาความอยุติธรรม ปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างสันติสุขในสังคม ดังบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส แห่งอัสนีซี 'ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดใช้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการสร้างสันติสุข'

(พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา)

ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
คณะกรรมการคทาหลักเพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)
๑๑๔ (๒๔๙๒) ซอยประชาสงเคราะห์ ๒๔
แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐-๒๒๗๗-๔๖๒๕, ๐-๒๒๗๕-๗๗๘๓ โทรสาร: ๐-๒๖๙๒-๔๑๕๐
เว็บไซต์: www.jpthai.org // อีเมล: jpthai@jpthai.org
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/JPThai - ยส. (ยุติธรรมและสันติ)